

giống cây trồng, giống phân xanh, giống gia súc, từng bước giải quyết yêu cầu về thủy lợi, xây dựng sân phơi, nhà kho, nhà sấy, đường sá, cầu cống, v.v...

**4. Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật:** Tăng cường thêm cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, bảo đảm tổ chức bộ máy của các cơ sở sản xuất được kiện toàn nhanh chóng, với số lượng và chất lượng cán bộ, công nhân tương xứng với nhiệm vụ được giao, có đủ trình độ phát huy tốt mọi khả năng tiềm tàng của từng cơ sở.

Theo tinh thần trên đây, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Lương thực và thực phẩm, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Cơ khí và luyện kim, các ngành tài chính, ngân hàng, v.v... tùy theo chức năng và nhiệm vụ của mình, cùng với Bộ Nông nghiệp, Tổng cục xây dựng kinh tế của quân đội và Ủy ban nhân dân các địa phương có liên quan bàn bạc, giải quyết những vấn đề cụ thể đề nhanh chóng xây dựng những vùng màu tập trung quy mô lớn.

Đề thực hiện chủ trương trên đây, Bộ Nông nghiệp phải chủ động phối hợp với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và các ngành có liên quan nghiên cứu, đề ra các biện pháp cụ thể và phải thể hiện các biện pháp ấy vào kế hoạch Nhà nước để có những căn cứ và điều kiện thực hiện.

Trong việc nghiên cứu, xây dựng các biện pháp đề thực hiện chủ trương đây mạnh sản xuất màu, cần chú trọng:

1. Xác định rõ chủ trương về kỹ thuật thích hợp cho từng vùng (cơ cấu cây trồng, biện pháp khai hoang và trồng trọt, chế biến, v.v...).

2. Vạch ra các bước đi cụ thể cho từng năm, từng vụ sản xuất để thực hiện được mục tiêu một cách vững chắc và tích cực.

3. Xây dựng cân đối về các mặt, cân đối trong Bộ Nông nghiệp, trong Tổng cục xây dựng kinh tế của quân đội, cân đối giữa các ngành (giữa ngành nông nghiệp với các ngành thủy lợi, lương thực và thực phẩm, cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải, thương nghiệp...). Phải ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật (trong cơ

cấu về giống, giống con, trong kỹ thuật canh tác, trong việc bảo vệ đất chống xói mòn, trong việc sơ chế và tinh chế màu...), nghiên cứu ý kiến của các ngành, các cấp, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể và có hiệu lực, xây dựng các cân đối vững chắc, tích cực và ghi vào kế hoạch Nhà nước.

Thời gian từ nay đến hết năm 1980 chỉ còn chưa đầy hai năm rưỡi, nhưng lại phải hoàn thành một khối lượng công việc rất to lớn đề thu hoạch một khối lượng lương thực lớn. Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, các ngành, các cấp phải hết sức tranh thủ thời gian, bắt đầu ngay từ cuối quý III năm 1978, phải ra sức phát huy tinh thần làm chủ tập thể của nhân dân và công nhân, viên chức, phát động một phong trào thi đua thật sôi nổi, rộng lớn trên mặt trận sản xuất lúa và màu, đây mạnh sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện.

Các ngành, các cấp, các đoàn thể quần chúng có trách nhiệm cùng Bộ Nông nghiệp và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước bàn bạc, giải quyết các vấn đề cụ thể, tập trung lực lượng cán bộ và tiềm lực của ngành mình, địa phương mình để phục vụ cho việc thực hiện nghị quyết này.

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 1978

T.M. Hội đồng Chính phủ

K.T. Thủ tướng Chính phủ

**Phó thủ tướng**

**LÊ THANH NGHỊ**

**QUYẾT ĐỊNH số 241-CP ngày 22-9-1978**  
**về việc chia một số huyện thuộc**  
**tỉnh Phú Khánh.**

**HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ**

*Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;*



Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ  
và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh,

### QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. — Nay phê chuẩn việc chia một số  
huyện thuộc tỉnh Phú Khánh như sau :

1. Chia huyện Tuy Hòa thành hai đơn vị  
hành chính lấy tên là huyện Tuy Hòa và thị xã  
Tuy Hòa.

**Huyện Tuy Hòa** gồm có các xã : Hòa Trị, Hòa  
An, Hòa Thắng, Hòa Quang, Hòa Định, Hòa  
Thành, Sơn Thành, Hòa Bình, Hòa Tân, Hòa  
Vinh, Hòa Đồng, Phú Lâm, Hòa Hiệp, Hòa  
Phong, Hòa Xuân, Hòa Thịnh và Hòa Mỹ.

**Thị xã Tuy Hòa** gồm có phường 1, phường 2,  
phường 3, phường 4, phường 5, phường 6, xã  
Bình Kiến và xã Bình Ngọc.

2. Chia huyện Xuân An thành hai huyện lấy  
tên là huyện Tuy An và huyện Đồng Xuân ; và  
chuyển các xã : Sơn Xuân, Sơn Long và Sơn  
Định của huyện Xuân An về huyện Tây Sơn.

**Huyện Tuy An** gồm có các xã : An Định, An  
Linh, An Nghiệp, An Xuân, An Dân, An Thạnh,  
An Ninh, An Cư, An Hiệp, An Hải, An Hòa, An  
Mỹ, An Chấn và An Thọ.

**Huyện Đồng Xuân** gồm có các xã : Xuân Lộc,  
Xuân Cảnh, Xuân Thịnh, Xuân Thọ, Xuân Lãnh,  
Xuân Long, Xuân Quang, Xuân Phước, Xuân  
Sơn, Phú Mỹ và thị trấn Sông Cầu.

Điều 2. — Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy  
ban nhân dân tỉnh Phú Khánh chịu trách nhiệm  
thi hành quyết định này.

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 1978

T.M. Hội đồng Chính phủ

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

### THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

**CHỈ THỊ số 460-TTg ngày 23-9-1978**  
về việc tổ chức lực lượng thanh  
niên xung phong xây dựng kinh tế  
ở các tỉnh và thành phố miền Nam.

Hai năm qua, ở nhiều tỉnh và thành phố miền  
Nam, hàng vạn thanh niên đã được tập hợp  
trong các đội thanh niên xung phong và đã hăng  
hái lao động, góp phần tích cực trong phong  
trào quần chúng làm thủy lợi, khai hoang, xây  
dựng các vùng kinh tế mới.

Đề phát huy vai trò xung kích của thanh niên  
trên mặt trận sản xuất và xây dựng phát  
huy truyền thống vẻ vang của đội thanh niên  
xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống  
thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược,  
Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tổ chức  
lực lượng thanh niên xung phong xây dựng các  
vùng kinh tế mới ở các tỉnh và thành phố miền  
Nam theo các nguyên tắc và chế độ như sau.

#### I. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC CỦA THANH NIÊN XUNG PHONG XÂY DỰNG CÁC VÙNG KINH TẾ MỚI

##### A. Mục đích :

1. Động viên và tổ chức lực lượng thanh niên  
ở các thành phố, thị xã, thị trấn để làm nông  
cốt trong phong trào quần chúng đi khai hoang,  
mở rộng diện tích, xây dựng các vùng kinh tế  
mới, góp phần thúc đẩy việc thực hiện sự phân  
bổ lại lao động xã hội trong phạm vi cả nước.

2. Thông qua tổ chức và hoạt động của thanh  
niên xung phong, đào tạo và bồi dưỡng thanh  
niên trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa.

##### B. Nhiệm vụ :

Tổ chức thanh niên xung phong là tổ chức lao  
động có kỷ luật chặt chẽ của những thanh niên  
hăng hái, tự nguyện làm lực lượng xung kích  
trên mặt trận sản xuất và xây dựng. Tổ chức  
này có nhiệm vụ :

1. Lao động sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất  
kỹ thuật cho các vùng kinh tế mới, như khai

www.ThuVienPhapLuat.com  
Tel: +84-8-3845 6684